

การรับรู้อย่างดี

- ผู้เข้าทดสอบไม่ได้วิเคราะห์หรืออ้างอิงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- บริษัทขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ ซึ่งค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนและส่วนที่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะมีการรับคืนสินค้าหรือไม่นั้น ต้องไม่รวมเป็น “รายได้” บริษัทจึงต้องปรับปรุงลดรายได้และต้นทุนที่บันทึกไว้แล้วด้วยจำนวนเงินของค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้น แต่ผู้เข้าทดสอบปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้นเป็น “ประมาณการหนี้สิน”
- บริษัทขายสินค้าโดยมีสัญญาจะให้บริการหลังการขาย บริษัทจึงต้องบันทึกจำนวนเงินที่สามารถระบุได้ของบริการหลังการขายดังกล่าวเป็น “รายได้รอการตัดบัญชี” และทยอยรับรู้เป็น “รายได้” ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริการ แต่ผู้เข้าทดสอบวิเคราะห์หว่านเป็น “ประมาณการหนี้สิน”
- มีสินทรัพย์เข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทใหม่เป็น “สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ณ วันที่ในงบการเงิน แต่ผู้เข้าทดสอบวิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่าเป็นการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่สินทรัพย์เข้าเกณฑ์การจัดประเภทใหม่ ผู้เข้าทดสอบไม่ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารตั้งแต่วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีจนถึงวันนั้น

การโต้แย้งและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจในหลักการการกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นปรับลด
- ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะต้องปรับปรุงย้อนหลังหรือเปลี่ยนแปลงทันที ทำให้การจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินไม่ถูกต้องด้วย
- ผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ระบุว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงประมาณการ และไม่ได้เปิดเผยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ได้ทราบอย่างนั้นแล้ว หวังว่าผู้สนใจเข้าสอบในครั้งหน้าจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบต่อเนะคะ นอกจากนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีได้ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ..

บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างคะ ฝึกซ้อมมากไหม?

การศุณ : เวลาเตรียมตัวมีแค่ 1 เดือนเองค่ะ ซึ่งเราทราบว่าต้องแข่งขันก่อนปีใหม่นิดเดียวเอง และอย่างที่ทราบว่าช่วงนั้นมีกีฬามากหลาย และมีไปเที่ยวกันด้วย เราก็ชอบ Sheet ไปเที่ยวด้วยค่ะ

อุ้ย : ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ทำให้เวลาเตรียมตัวน้อยมากครับ ซึ่งตอนไปเที่ยวผมก็เตรียมหนังสือไปอ่านเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่าน บวกกับเหลือเวลาน้อยในการเตรียมตัว จึงรู้สึกกดดันนิดหนึ่งครับ

ปิ๋ว : ก็เหมือนกับที่เพื่อน ๆ บอกค่ะ คือมีเวลาอ่านน้อยมากประมาณไม่ถึง 1 เดือน ซึ่งก่อนที่จะแข่งเราก็ตัวกันเข้มกันมากโดยแบ่งว่าใครจะเน้นส่วนไหนตามความถนัด

>> เคยเข้าแข่งขันทางด้านบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ?

การศุณ : ไม่เคยเข้าแข่งขันแบบนี้มาก่อนค่ะ

อุ้ย : ไม่เคยเหมือนกันครับ และก็ไม่คิดว่าจะได้เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะ ขอบคุนอาจารย์ที่เลือกเราครับ

ปิ๋ว : ไม่เคยเช่นกันค่ะ

>> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหน? ก็การแข่งขันครั้งนี้

การศุณ : พอทราบว่าได้เป็นตัวแทน ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะ แต่เนื่องจากเห็นอาจารย์ติวให้เราและได้เห็นเพื่อน ๆ ตั้งใจเลยเริ่มคิดว่าอยากทำอะไรเพื่อตอบแทนอาจารย์ ตอบแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้าง จึงเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้มีความตั้งใจมากขึ้น และคาดหวังว่าตัวเองจะต้องนำรางวัลกลับมาให้ทางมหาวิทยาลัยบ้าง

อุ้ย : ตอนทราบว่ามีการแข่งขันทั่วประเทศ คิดว่าผ่านเข้ารอบแรกได้ก็พอใจแล้วครับ แต่พอมาเห็นอาจารย์ที่ทุ่มเทซ้อมให้ก็คิดว่าต้องชนะให้ได้ครับ

ปิ๋ว : พอทราบว่า มี 125 ทีม คาดหวังว่าเข้ารอบก็พอใจแล้วค่ะ

>> น้อง ๆ จะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำคัญในการชนะการแข่งขัน?

การศุณ : การศุณขอเป็นตัวแทนตอบคำถามนี้นะคะ เพราะคำตอบของเรา 3 คน จะคล้าย ๆ กัน การศุณคิดว่าทีมเวิร์คสำคัญมากค่ะ การแข่งขันครั้งนี้ต้องช่วยกันคิดภายในเวลาสั้น ๆ ต้องอาศัยความไวใจและเชื่อใจซึ่งกันละกัน เพราะเรา 3 คนจะมีความถนัดต่างกัน หากว่าอีกคนพึ่งรู้ว่าตอบข้อนี้ อีกคนก็จะสนับสนุนคำตอบ

Thailand Accounting Challenge

ครั้งที่ 1



น.ส.กมลชนก สนสร้อย ชื่อเล่น การ์ตูน (ขวา)
นายสรวิศ นทีรัตนกำจาย ชื่อเล่น อ้อย (กลาง)
น.ส.ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค ชื่อเล่น บิว (ซ้าย)

>> รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ให้อะไรกับน้องๆบ้างคะ?

การ์ตูน : รางวัลนี้ให้มีมิตรภาพคะ ซึ่งตอนแรกเราไม่ค่อยสนิทกันคะ แต่พอได้มาอยู่ด้วยกันและใช้เวลาร่วมกัน อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันร่วมกัน จึงทำให้สนิทกันมากขึ้น และที่สำคัญทำให้เราได้เห็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์ อาจารย์ทุกคนที่มาตีวโสนใจพวกเรามากคะ

อ้อย : ได้ทำชื่อเสียงให้กับคณะ และได้ประสบการณ์ด้วยครับ

บิว : ได้ความภาคภูมิใจมากคะ

>> แล้วน้อง วาจาเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา..

การ์ตูน : การ์ตูนอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ ถ้าเราสอบได้เหมือนเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับตัวเองคะ เป้าหมายก็จะชัดเจนมากขึ้น และก็คิดอยากจะเรียนต่อด้วยคะ

อ้อย : เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัดเจนตอนนี้ครับ แต่อยากจะทำทางด้านสอบบัญชี เพราะงานนี้จะทำให้เราเห็นหลายๆด้านของภาคธุรกิจ และอาจจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรด้วยครับ ซึ่งผมคิดว่าอาชีพนี้เปิดโอกาสให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นครับ

บิว : อยากเป็นผู้สอบบัญชีเช่นกันคะ ซึ่งก่อนอื่นจะต้องสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ บิวคิดว่าการทำงานสอบบัญชีจะทำให้เราได้มองเห็นภาพธุรกิจชัดเจนมากขึ้น และทำให้เรารู้ว่าเราชอบแนวทางไหน จากนั้นจะไปศึกษาธุรกิจด้านนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคะ

>> ในการเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องๆจะมีการเตรียมรับอย่างไร?

การ์ตูน : อยากจะเตรียมตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษคะ เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คู่กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก AEC และถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนภาษาที่ 3 ไว้ติดตัวด้วยคะ

อ้อย : ผมคิดว่าต้องเตรียมเรื่องภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน และต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วย เช่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เพราะการรวม AEC เหมือนเป็นการแข่งขันไปในตัว เราต้องพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอด้วยครับ

บิว : บิวเตรียมตัวในเรื่องภาษาเช่นกันคะ ซึ่งต้องฝึกฝนพูด อ่านเขียนให้มากขึ้น นอกจากนี้อยากจะเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม เพราะเป็นภาษาสำคัญที่รองจากภาษาอังกฤษคะ

>> ก่อนจาก อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่เรียนด้านบัญชี ชักนิต!

อ้อย : อยากฝากถึงน้องๆที่เรียนด้านบัญชีอยู่ หรือกำลังเลือกที่จะเรียนบัญชี พี่อ้อยอยากบอกว่าน้องๆเลือกถูกแล้วที่เรียนทางด้านนี้ เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญมาก และได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยครับ

บิว : พี่อยากฝากถึงน้องๆที่เรียนบัญชี พี่เชื่อว่าน้องๆจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศแน่นอน เพราะทุกๆภาคธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านบัญชีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นพี่อยากให้น้องๆนำความรู้ทางด้านบัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องต่อไปคะ

การ์ตูน : อยากขอเสริมนิดนึงคะ การ์ตูนไม่อยากจะให้ผู้ที่เรียนบัญชีตีกรอบตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่าอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีอย่างเดียว แต่ว่าในความจริงของการ์ตูนคิดว่าอาชีพนี้สามารถต่อยอดและให้อะไรเยอะกับผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ที่สำคัญอาชีพนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจด้วยคะ